

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và sự vận dụng của Đảng bộ Thành phố Chí Linh hiện nay

Ho Chi Minh's thought on Party building and the application of the Party Committee of Chi Linh City today

Phạm Xuân Đức

Email: phamxuanducsdu@gmail.com

Trường Đại học Sao Đỏ

Ngày nhận bài: 12/01/2022

Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 27/3/2022

Ngày chấp nhận đăng: 31/3/2022

Tóm tắt

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ then chốt có vị trí đặc biệt quan trọng. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ Thành phố Chí Linh nói riêng sẽ góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh. Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và sự vận dụng tư tưởng đó vào xây dựng Đảng bộ Thành phố Chí Linh ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch; vững mạnh; xây dựng đảng bộ thành phố Chí Linh trong sạch, vững mạnh.

Abstract

Ho Chi Minh's thought on building and rectifying the Party, making the Party clean and strong, is a key task that holds a particularly important position. Applying his thoughts in the construction and rectification of the Communist Party of Vietnam in general and the Party Committee of Chi Linh city in particular will greatly contribute to the construction and development of a rich and strong country. The article clarifies Ho Chi Minh's thought on the Party building work and the application of that thought in building the Party Committee of Chi Linh City to become more and more clean and strong to meet the increasingly high tasks in the coming time.

Keywords: Ho Chi Minh's thought on Party building; Building a clean and strong Party Committee of Chi Linh city.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Với Hồ Chí Minh, Người đặt công tác xây dựng Đảng ở một vị trí vô cùng quan trọng, coi đó là công việc hàng đầu của Đảng ta. Bởi lẽ, Đảng ta là một đảng cầm quyền, để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đó, Đảng phải được xây dựng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cách mạng giành thắng lợi. Người căn dặn: "Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi".

Trong di sản tư tưởng mà Hồ Chí Minh để lại, những luận điểm của Người về xây dựng Đảng là một nội

dung cực kỳ quan trọng. Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào sự nghiệp đổi mới và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thật trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội, là một trong những nhiệm vụ chủ yếu nhất của toàn Đảng, toàn dân ta.

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930) do Hồ Chí Minh lập ra, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Trong bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung ương (ngày 11/5/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: "Vi điều kiện khó khăn, mà số đông cán bộ và đảng viên chưa được huấn luyện hẳn hoi cho nên tư tưởng và trình độ chính trị còn thấp kém và lộn xộn. Điều đó tỏ rõ ở mỗi khuyết điểm như: Không nắm vững chính sách trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh; không phân biệt rõ ràng bạn và địch, bệnh quan liêu,

Người phản biện: 1. PGS. TS. Đoàn Ngọc Hải
2. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà

công thần và nạn tham ô hủ hóa khá nặng,..." [3-tr. 414-415]. Từ đó, có thể thấy xây dựng Đảng là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng, ngày một tiến bộ hơn, trở thành người cách mạng chân chính.

Trong *Di chúc*, Người cũng đề ra những yêu cầu cơ bản về đạo đức của cán bộ, đảng viên và yêu cầu xuất phát từ bản chất cách mạng của Đảng, từ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân"[6-tr. 622]. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng là một nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để Đảng hoàn thành vai trò lãnh đạo, là chiến sĩ tiên phong của giai cấp, dân tộc và Nhân dân; công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là một quá trình trải qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn; mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn đều có những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Khi cách mạng gặp khó khăn, xây dựng, chỉnh đốn Đảng giúp cán bộ, đảng viên xác định rõ lập trường, quan điểm, không bị quan, dao động; là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện tu dưỡng, giữ vững đạo đức cách mạng. Khi cách mạng trên đà thắng lợi, việc quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm phát triển những quan điểm, tư tưởng cách mạng, khoa học, đồng thời ngăn ngừa bệnh chủ quan, tự mãn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng cần được nhấn mạnh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi mọi tệ nạn, tiêu cực do thoái hóa, biến chất, lạm quyền, lạm quyền...

Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thể hiện ở những nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng - lý luận.

Mở đầu tác phẩm "Đường cách mệnh", Hồ Chí Minh đã đưa luận điểm nổi tiếng của V.I.Lênin: "Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiên phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiên phong" [1-tr. 279]. Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" (10/1947), Người viết: "Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công tác thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi" [2-tr. 273-274]. Người cho rằng: dẫn đường cho mọi hoạt động của cách mạng đều cần thiết phải có một học thuyết, một chủ nghĩa cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Có lý luận soi đường thì quần chúng hành động mới đúng đắn, mới phát hiện được tài năng và lực lượng vô cùng tận của mình"

[4-tr. 277]. Người chỉ rõ: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam"[1-tr. 279]. Người cũng phát hiện ra rằng "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin" [1-tr. 289].

Có chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, soi đường, dẫn lối, Đảng đã đạt được những mục tiêu nhất định, đã lãnh đạo được giai cấp công nhân thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình, đưa dân tộc ta vượt qua những khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu "Đảng áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp Mác - Lênin mà giải quyết các vấn đề thực tế của cách mạng Việt Nam... không phải chỉ học thuộc lòng vài bộ sách của Mác - Lênin mà làm được như vậy. Đảng phải có tinh thần khoa học và tinh thần cách mạng rất cao, phải hiểu rõ lịch sử xã hội, phải quyết tâm phấn đấu cho giai cấp và nhân dân, phải tin tưởng vào lực lượng và sáng kiến của quần chúng" [4-tr. 277]. Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao năng lực về lý luận để vận dụng vào thực tiễn cách mạng chứ không phải "học lý luận vì lý luận, hoặc để tạo cho mình một cái vốn lý luận để sau này đưa ra mặc cả với Đảng" [5-tr. 95].

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề vô cùng quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng là xây dựng đường lối chính trị đúng đắn dựa trên cơ sở lý luận Mác - Lênin, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện Việt Nam, học tập kinh nghiệm của các Đảng Cộng sản anh em,... Người lưu ý phải thường xuyên giáo dục đường lối, chính sách của Đảng cho cán bộ, đảng viên; đồng thời, Người cũng cảnh báo nguy cơ sai lầm về đường lối chính trị có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến sự nghiệp cách mạng của nhân dân, vận mệnh của Tổ quốc.

Thứ hai, xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ.

Hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần phải được tổ chức chặt chẽ, có tính kỷ luật cao, có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, nhất là các tổ chức đảng cơ sở - tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng.

Cần chú trọng thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Theo Hồ Chí Minh, "Đảng tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung. Nghĩa là:... Cá nhân phải phục tùng đoàn thể, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương. Trong Đảng, bất kỳ cấp trên hoặc cấp dưới, đảng viên cũ hoặc đảng viên mới, đều nhất định

phải giữ kỷ luật của giai cấp vô sản” [4-tr. 275]. Tập trung là để thống nhất về tư tưởng, tổ chức, hành động; dân chủ là tất cả mọi người được tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đây là nguyên tắc rường cột, quan trọng nhất để xây dựng Đảng chặt chẽ, vững chắc, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng.

Cần phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tập thể lãnh đạo, vì nhiều người thì thấy hết mọi việc, hiểu hết mọi mặt của vấn đề, tránh tệ bao biện, quan liêu, độc đoán, chủ quan. Cá nhân phụ trách, vì mọi việc đã được bàn bạc kỹ lưỡng, nên khi giao cho một người hoặc một nhóm người thì hành sẽ nâng cao tinh thần chuyên trách, công việc mới trôi chảy. Bên cạnh đó, cần khắc phục tệ độc đoán, chuyên quyền, dựa dẫm tập thể, không quyết đoán, không dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích về tập thể lãnh đạo, về cá nhân phụ trách: “Việc gì đã được đồng người bàn bạc kỹ lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi, thì cần phải giao cho một người hoặc một nhóm ít người phụ trách theo kế hoạch đó mà thi hành. Như thế mới có chuyên trách, công việc mới chạy. Nếu không có cá nhân phụ trách thì sẽ sinh cái tệ người này ủy cho người kia, người kia ủy cho người nọ, kết quả là không ai thi hành. Như thế thì việc gì cũng không xong”.

Thực hiện nghiêm việc phê bình và tự phê bình. Theo Người, tự phê bình và phê bình phải tiến hành thường xuyên như người ta rửa mặt hằng ngày; phải thẳng thắn, trung thực, “*không đặt điều*”, “*không thêm bớt*”, không che giấu. Tự phê bình và phê bình phải kiên quyết, “*ráo riết*”. Người cũng yêu cầu: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” [6-tr. 622]. Người yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” [6-tr. 622]. Theo Người, muốn đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, tu dưỡng đạo đức cách mạng, “*quét sạch chủ nghĩa cá nhân*” và các biểu hiện tiêu cực khác, phải yêu thương lẫn nhau, “*sống có tình, có nghĩa*”. Thực hiện nguyên tắc này trong công tác xây dựng Đảng phải chú ý khắc phục những biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, đồng thời phải chống lại tình trạng dựa dẫm tập thể, không dám quyết đoán và chịu trách nhiệm. Về nguyên tắc tự phê bình và phê bình, Người chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết

điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” [2-tr. 301].

Thứ ba, xây dựng Đảng về đạo đức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định một đảng chân chính phải là đảng tiêu biểu về đạo đức, vì vậy Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng đạo đức của Đảng. Mỗi đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Giáo dục đạo đức cách mạng là một nội dung quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên gắn với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nhằm làm cho Đảng ta luôn thực sự trong sạch, xứng đáng vị trí, vai trò là một đảng cầm quyền.

Đảng là đạo đức, là văn minh, nhờ đó Đảng mới trong sạch, vững mạnh. Trong 12 điều xây dựng Đảng chân chính cách mạng, Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đảng là một tổ chức cách mạng chứ không phải tổ chức để “*làm quan phát tài*”. Không như vậy, Đảng sẽ rơi vào thoái hóa, biến dạng, tha hóa, xa dân, tự đánh mất sức mạnh tự bảo vệ. Xây dựng Đảng về đạo đức là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, đặc biệt là giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng.

Đưa ra tiêu chí của một người cán bộ tốt là phải vừa có đức, vừa có tài, Người nhấn mạnh, trong đó, đạo đức là gốc: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” [5-tr. 292].

Do vậy, để xây dựng Đảng thực sự đạo đức, văn minh, cần nắm rõ 3 nguyên tắc:

Một là, những chuẩn mực đạo đức cần có của tổ chức Đảng: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin một cách sáng tạo, chống giáo điều và xa rời nguyên tắc. Trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân, dân tộc Việt Nam và của loài người. Đảng gắn bó với dân, là người lãnh đạo đồng thời là người dày tớ trung thành của nhân dân.

Hai là, những phẩm chất đạo đức cách mạng cần có của cán bộ, đảng viên: Trung với nước hiếu với dân; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; yêu thương, quý trọng con người; có tinh thần quốc tế trong sáng.

Ba là, những nguyên tắc, biện pháp xây dựng, rèn luyện đạo đức cách mạng: Nói đi đôi với làm, nêu gương đạo đức; tu dưỡng đạo đức suốt đời; xây dựng đạo đức đi đôi với chống lại những hiện tượng phi đạo đức.

Ngày nay, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất to lớn, đồng thời đang phải đối mặt với không ít khó khăn, nguy cơ, thách thức. Trong đó, tình trạng suy

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn liền với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong Đảng, bộ máy nhà nước vẫn đang diễn ra với nhiều mảnh khóc tinh vi, gây nhức nhối trong xã hội, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và chế độ. Đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn làm mất lòng tin của nhân dân đối với đường lối đổi mới của Đảng, đe dọa thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Từ nhiều năm nay, Trung ương Đảng đã nhận thấy rõ những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, coi đây là một vấn đề then chốt đảm bảo nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Nếu không, Đảng sẽ không thể đáp ứng được sứ mệnh lịch sử mà nhân dân giao phó. Hội nghị Trung ương 4, khóa XI ban hành Nghị quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; tiếp đến Hội nghị Trung ương 4, khóa XII tiếp tục ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nhằm lập lại kỷ cương trong Đảng. Đại hội XIII của Đảng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được chuẩn bị công phu với nhiều điểm mới, điểm nhấn; trong đó, có những nhận thức lý luận mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đại hội đã phát triển thành tố “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” của Đại hội XII thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Nhận thức mới là bổ sung nhiệm vụ “xây dựng hệ thống chính trị” cùng với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; và không chỉ đề cập đến xây dựng Đảng, mà còn cả chỉnh đốn Đảng. Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII rút ra 5 bài học kinh nghiệm; trong đó, bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhấn mạnh: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ” [8]. So với Đại hội XII, Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII nhấn mạnh xây dựng Đảng về cán bộ; cụ thể, xác định rõ: Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên phải thực hiện trách nhiệm nêu gương theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

3. SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CHÍ LINH HIỆN NAY

3.1. Kết quả đạt được

* **Đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức**

Đảng bộ Thành phố Chí Linh đã đẩy mạnh chỉ đạo đổi

mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung, hình thức; trong đó, bước đầu đã đổi mới về phương thức học tập nghị quyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, từng bước khắc phục bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của thành phố. Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, khoa giáo và giáo dục lý luận chính trị được đẩy mạnh. “Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mở 179 lớp bồi dưỡng cho 17.360 học viên; 08 lớp trung cấp lý luận chính trị tại chức cho 666 cán bộ” [7-tr. 22]. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền được lãnh đạo thành phố và các ban, ngành chức năng quan tâm, nhất là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực đi liền với việc tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng việc tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận được chú trọng, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và qua đó, nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt quan tâm công tác dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng và nghiên cứu dư luận xã hội, Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, đối thoại, khảo sát, giám sát, tăng cường đi cơ sở; đồng thời chỉ đạo sát sao việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ, với quyết tâm chính trị cao. Ban Thường vụ chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở rà soát bổ sung quy chế làm việc; các quy định về quản lý cán bộ, quản lý tài nguyên, khoáng sản, tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản... nhằm hạn chế những lỗ hổng trong công tác lãnh đạo quản lý để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Quán triệt nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trên tinh thần “Nhận thức đúng, nhìn thẳng, nói rõ”, nhìn nhận, đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm; khắc phục những biểu hiện nể nang, né tránh, ngại đấu tranh, sợ va chạm. Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và công khai kết quả kiểm tra, giám sát để góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên suy thoái: “Trong

nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp, Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 135 đảng viên” [7-tr. 24]. Qua đó, đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, tu dưỡng và rèn luyện của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về *“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”* được Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 17 - KH/thU, ngày 28/11/2016, xác định những nội dung công việc cụ thể, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về nội dung chỉ thị và phong trào học tập, làm theo gương Bác Hồ. 100% các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban thường vụ, cán bộ chủ chốt thành phố và cơ sở đều đăng ký thực hiện nêu gương theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã có tác động đến nhận thức, tình cảm và ý chí tư tưởng, rèn luyện, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức góp phần củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, đem lại niềm tin lớn trong các tầng lớp nhân dân các dân tộc Chí Linh vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước của các cấp, các ngành của thành phố Chí Linh.

Các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chỉ đạo đồng bộ, với nhiều giải pháp tích cực; tiếp tục triển khai Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI *“Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”*; quán triệt và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Quy định 55/QĐ/TW của Bộ chính trị khóa XII *“Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”*, Quy định 08 - QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về *“trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”* và Quy định 299-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương *“về một số việc cần làm ngay nhằm tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”*. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên. Vì vậy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được thực hiện nghiêm túc; bước đầu đã phát huy được tác dụng.

Đáng chú ý là đã chú trọng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết kịp thời các khó khăn, kiến nghị

của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị thành phố. Việc xử lý kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự rà soát nhận thức, tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác...

*** Đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng**

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện khá toàn diện. Đồng thời, công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Việc phát huy vai trò người đứng đầu trong việc triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã làm cho công tác phòng và đấu tranh chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực. Việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế thông qua công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thu hồi tài sản cho Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố. Đồng thời, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đã làm cho hiệu quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong các ngành, lĩnh vực quan trọng (quản lý, điều hành ngân sách; mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện chỉ đạo, điều hành, thông tin báo cáo qua mạng) được nâng lên.

Cùng với đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng đạt kết quả tương đối toàn diện, có nhiều nét đổi mới và chất lượng, hiệu quả hơn của nhiệm kỳ vừa qua chính là Thành ủy và cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố đã chủ động quán triệt, triển khai nhiều văn bản mới, quan trọng của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Việc phối hợp trong thực hiện kiểm tra, giám sát, kỷ luật giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo xem xét, xử lý đồng bộ về Đảng và chính quyền đối với các trường

hợp sai phạm sau kết luận kiểm tra, giám sát, kết luận thanh tra được đẩy mạnh. Việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của toàn Đảng bộ Thành phố; công khai kết quả các Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhất là các vụ việc xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đã có tác dụng tích cực trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Các cấp ủy quan tâm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện, giới thiệu các nhân tố tích cực, mô hình tốt, cách làm hiệu quả để nhân rộng... đã phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thể hiện sự sâu sát, chưa kịp thời trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện việc thực hiện học và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng toàn diện. Công tác tự phê bình và phê bình vẫn còn hình thức, chất lượng và hiệu quả chưa tương xứng với yêu cầu đề ra. Vẫn còn hiện tượng chưa phát hiện và xử lý triệt để các hạn chế, thiếu sót, vi phạm của những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy đảng cơ sở còn hạn chế; nội dung kiểm tra, giám sát dàn trải. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tính tự giác trong việc học tập, rèn luyện, đăng ký nêu gương, năng lực công tác còn hạn chế, chất lượng công tác chưa cao.

Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng nhân dân và phối hợp định hướng tuyên truyền những vấn đề bức thiết phát sinh trong xã hội, có lúc, có nơi còn chậm, sức thuyết phục chưa cao.

3.2. Bài học kinh nghiệm

Một là, Đảng bộ thành phố Chí Linh luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đồng thời triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài gắn liền với thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi liền cùng đó là phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố trong suốt thời gian qua. Thông qua đó, đo lường sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động tự giác của cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, về chủ động phản bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái...

Hai là, trong bối cảnh đất nước đang đặt ra nhiều vấn

đề mới, Ban Chấp hành luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng; tăng cường bảo vệ nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ; thực sự coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nâng cao năng lực nhận thức, tìm tòi, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ ngày càng cao. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ dành thời gian và tâm sức nhiều cho những nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là lãnh đạo đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội; coi trọng việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, tăng cường trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ luật của Đảng và kỷ cương phép nước; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Ba là, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng: Tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kiểm tra và giám sát, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân...; phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong mọi mặt công tác, trong tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng gắn với kịp thời giải quyết những bức xúc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, cầu thị và nghiêm túc nhận trách nhiệm trước dân; đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện, dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên; khắc phục hạn chế, khuyết điểm và đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và Điều lệ Đảng... làm cho từng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông gắn với đẩy mạnh thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội... Cùng với đó, việc phát huy vai trò giám sát, góp ý kiến của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên về rèn luyện đạo đức, lối sống; việc phát huy vai trò tự giác rèn luyện của mỗi người theo đăng ký cam kết thi đua cũng là một kênh thông tin quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm... đã góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Năm là, luôn xác định đúng, trúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và chủ đề công tác hằng năm để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến mạnh mẽ tinh hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng lĩnh vực công tác. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

